

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Trong ngày 18/8/2021, toàn tỉnh đã xét nghiệm RT-PCR 2.952 mẫu cho 18.745 người và test nhanh 6.670 cho 7.529 người. Kết quả khẳng định có 31 ca dương tính (giảm 140 ca so ngày hôm qua).

Cụ thể, có 18 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung, 07 ca trong khu vực phong tỏa (giảm 66 so với hôm qua), 06 ca trong cộng đồng (giảm 16 ca so với hôm qua), phát hiện thông qua test sàng lọc.

Tổng số ca dương tính trên địa bàn tỉnh đến nay là 5.419 ca

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Sa Đéc phải hoàn thành công tác tầm soát vào ngày 20/8

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng yêu cầu địa phương cần tập trung tối đa, thực hiện nghiêm 05 nội dung trọng tâm, đó là: Thực hiện nghiêm hơn nữa giãn cách xã hội, tăng cường tuần tra và xử phạt các trường hợp vi phạm; hỗ trợ kịp thời, đảm bảo các đội hình cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân; thực hiện lấy mẫu nhanh, đảm bảo tiến độ trả kết quả mẫu và hoàn thành công tác tầm soát vào ngày 20/8; giảm các ca F0 trong cộng đồng, khu cách ly và khu phong tỏa; giảm số ca tử vong – Tổ trưởng Tổ công tác 229 nhân mạnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Huyện Thanh Bình: Tăng cường mở rộng “vùng xanh”, quyết tâm về đích sớm

Đặt mục tiêu phải sớm kiểm soát tình hình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương tăng cường tầm soát, sàng lọc Covid-19, đảm bảo 100% hộ gia đình được tầm soát, xét nghiệm đại diện; mở rộng vùng xanh (ở khu vực phong tỏa xã Tân Thạnh); thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ lao động tự do và hộ kinh doanh, người dân có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các hội cấp tỉnh chưa đạt kế hoạch

Theo Kế hoạch số 132-KH/TU và Kế hoạch số 26/KH-UBND, trong năm 2019 phải thực hiện sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất 24 tổ chức hội cấp tỉnh thành 08 hội.

Tuy nhiên, đến nay, cấp tỉnh chỉ có Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thực hiện xong việc hợp nhất.

Cấp huyện cơ bản đã thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất các hội theo kế hoạch, cụ thể tại các huyện: Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười, Cao Lãnh, Lấp Vò, Châu Thành và 03 thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự. Còn lại một số hội đã tự đảm bảo kinh phí hoạt động và có nguyện vọng được hoạt động độc lập. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Phải vừa chống dịch, vừa hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh, chủ trương chung của tỉnh đó là ưu tiên cho chống dịch nhưng cũng phải thực hiện các nhiệm vụ khác, trong đó có

phát triển sản xuất. Vì vậy, các địa phương phải phối hợp chặt chẽ, có phương thức hỗ trợ cho sản xuất và lưu thông hàng hoá, nông sản được thuận lợi hơn.

Đối với các địa phương có diện tích lúa vào vụ thu hoạch phải khẩn trương rà soát, gửi thông tin đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án kết nối doanh nghiệp tiêu thụ. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Bộ Y tế đề nghị sớm hoàn thiện phương án cách ly F1 tại nhà

Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, trong đợt dịch lần thứ 4 này, 12 tỉnh/ thành phố miền Tây Nam bộ đã ghi nhận gần 20.000 ca mắc; chiếm gần 7% số ca mắc cả nước. Trong đó, số ca mắc ghi nhận tại Đồng Tháp tính đến trưa 18/8 là trên 5.400 ca, có gần 3.000 ca được điều trị khỏi và xuất viện.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cho biết, hiện tỉnh đang tập trung tầm soát diện rộng và phong tỏa một số vùng có ổ dịch trọng điểm để phát hiện và quản lý kịp thời các trường hợp F0, F1. Tin hiệu đáng mừng là trong những ngày gần đây, số ca mắc đang có xu hướng giảm dần, đặc biệt là số ca trong cộng đồng; tỷ lệ tử vong cũng được kéo giảm. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên lực lượng phòng, chống Covid-19 tại Sa Đéc

Tại các nơi đến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ với sự vất vả của các lực lượng tuyến đầu chống dịch đã không quản ngày đêm, điều kiện thời tiết để kiểm soát chặt chẽ địa bàn, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Bên cạnh biểu dương tinh thần trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cũng lưu ý lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát và khu phong tỏa thực hiện tốt các biện pháp phòng hộ cá nhân, đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

8. Đồng Tháp được Bộ Y tế cấp 1.000 lọ Remdesivir điều trị Covid-19

Theo quyết định của Bộ Y tế, có 17 bệnh viện (các trung tâm hồi sức tích cực Covid-19), Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và các Sở Y tế: Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh và Cần Thơ được cấp xuất thuốc Remdesivir điều trị Covid-19 trong đợt này. Trong đó, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp được cấp 1.000 lọ. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

9. Thành lập cơ sở tiếp nhận, điều trị Covid-19 tại BVĐK Tâm Trí Đồng Tháp

Đây là cơ sở tiếp nhận, cấp cứu và điều trị cho các trường hợp mắc Covid-19 mức độ nhẹ và trung bình, quy mô 100 giường bệnh. Trang thiết bị, vật tư, dụng cụ, hóa chất, thuốc, khí y tế phục vụ theo quy định trong phòng, chống dịch sử dụng trên cơ sở hiện có của Bệnh viện và đề xuất về Ủy ban nhân dân tỉnh khi cần thiết.

BVĐK Tâm Trí Đồng Tháp là bệnh viện ngoài công lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân Covid-19. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

10. Giảm giá điện, tiền điện do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4

Thực hiện chủ trương này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương triển khai hướng dẫn, tổng hợp việc thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đợt 4, theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Sở Y tế rà soát, cung cấp danh sách các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thuộc đối tượng được hỗ trợ tại điểm a mục 2 Công văn số 4748/BCT-ĐTĐL ngày 06/8/2021 của Bộ Công Thương, sử dụng điện vào các tháng 5, 6, 7 năm 2021 (nếu có phát sinh so với danh sách đã cung cấp). Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949